

# MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG ĐỔI MỚI LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

---

PHẠM THẮNG

*Tạp chí Cộng sản*

---

**H**ơn 30 năm qua, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc được nâng lên một cách nhanh chóng, công cuộc cải cách mở cửa đã đạt được những bước đột phá quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, Olympic Bắc Kinh 2008 được tổ chức thành công khiến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao. Một Trung Quốc đang nổi lên đã thu hút sự quan tâm và chú ý của toàn thế giới.

Đằng sau những biến đổi sâu sắc mang tính lịch sử này có một nhân tố cơ bản chính là sự đổi mới về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể thấy, hơn 30 năm qua, việc đổi mới lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đi liền với những bước tiến của công cuộc cải cách mở cửa, là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc. Kinh nghiệm trong công tác đổi mới lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa đến nay có thể được khái quát qua những nội dung chính sau đây:

## 1. Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị là tiền đề và định hướng tư tưởng của công tác đổi mới lý luận

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa (12-1978), mỗi tư tưởng mới, quan điểm mới, nhận định mới được ra đời và xác lập đều là minh chứng, kết quả của sự giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị. Nếu Trung Quốc không giải phóng khỏi “hai cái phàm là” thì khó có thể xác lập lại lộ trình tư tưởng thực sự cầu thị của Đảng. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không giải phóng khỏi tư tưởng “lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh”, sẽ khó có thể xác lập được quyết sách quan trọng lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm và cải cách mở cửa. Nếu không giải phóng khỏi nhận định “đại chiến thế giới mới có thể nổ ra bất cứ lúc nào”, sẽ không thể rút ra nhận định khoa học “hòa bình và phát triển là chủ đề của thế giới hiện nay”. Nếu không giải phóng khỏi “bế quan khép mình”, thì không thể xác lập phương châm “mở cửa ra bên ngoài”. Nếu không giải phóng khỏi nhận thức

“kinh tế thị trường là tư bản chủ nghĩa” thì không thể rút ra được kết luận khoa học “kinh tế thị trường không đồng nghĩa với tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa cũng có thị trường. Kế hoạch và thị trường đều là các phương thức của kinh tế”. Nếu không giải phóng khỏi quan niệm phát triển cô lập, phiến diện, tầm nhìn ngắn, sẽ không thể đề ra được tư tưởng chiến lược quan niệm phát triển khoa học. Nếu không giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, thì thậm chí trên phương diện lý luận và thực tiễn ngay cả thế nào là chủ nghĩa xã hội cũng không được hiểu rõ ràng. Chỉ có giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, mới có thể xuất phát từ thực tế, nghiên cứu tình hình mới, vấn đề mới, có sự phát hiện mới, tiến bộ mới, sáng tạo mới về mặt lý luận, thúc đẩy quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác không ngừng đạt được những thành tựu to lớn.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị là đưa tư tưởng, nhận thức thoát khỏi sự trói buộc của các quan niệm, cách làm và thể chế không hợp thời, thoát khỏi sự ngộ nhận và cách lý giải giáo điều về chủ nghĩa Mác, thoát khỏi chủ nghĩa chủ quan và sự ràng buộc của các lý luận suông, xuất phát từ thực tế mới, nghiên cứu tình hình mới, phân tích vấn đề mới, đưa ra phán đoán mới, rút ra kết luận mới, xây dựng hệ thống mới, nhận thức và nắm bắt nghiêm túc quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội nhân loại,

dựa vào các quy luật khách quan để sáng lập và thúc đẩy xã hội khá giả, xã hội hài hòa và công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc. Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị là tiền đề cơ bản, yêu cầu cơ bản, điều kiện tất yếu và định hướng tư tưởng của việc đổi mới lý luận, là linh hồn của đổi mới lý luận. Có được cái linh hồn này, đóa hoa đổi mới lý luận sẽ “nở rộ”, không phai tàn, luôn tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

Đổi mới lý luận chính là quá trình đi tìm chân lý, phát hiện chân lý và kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm, là quá trình lý luận không ngừng thăng hoa và đổi mới. Hơn 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa trở lại đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, vừa kiên trì thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác, vừa dùng tư tưởng lý luận và bản lĩnh chính trị của chủ nghĩa Mác, không ngừng mở ra con đường mới cho công tác phát triển lý luận, giúp cho lý luận của Trung Quốc ngày càng phản ánh và thể hiện một cách sâu sắc tình hình cơ bản của đất nước Trung Quốc, phản ánh và thể hiện những đặc trưng mang tính giai đoạn trong quá trình phát triển của Trung Quốc và yêu cầu của thời đại, nắm bắt quy luật, đầy tính sáng tạo, phát huy một cách thực sự vai trò ngọn cờ, hình tượng và định hướng của lý luận.

## **2. Giải quyết các vấn đề thực tiễn là yêu cầu cơ bản của công tác đổi mới lý luận**

Mục đích của đổi mới lý luận là để trả lời một cách khoa học và giải quyết đúng

đán các vấn đề mà đất nước Trung Quốc đương đại đã vấp phải trong quá trình phát triển, nắm bắt quy luật phát triển, đổi mới quan niệm phát triển, giải những bài toán khó trong quá trình phát triển, tìm đúng định hướng phát triển, từ đó giải phóng và phát triển sức sản xuất, thúc đẩy xã hội tiến bộ toàn diện, nhân dân cùng hưởng các thành quả phát triển. Kinh nghiệm cho thấy, *công tác đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều xuất phát từ tình hình thực tế của Trung Quốc*, và xác định Trung Quốc vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ đó, tập trung cao độ vào nhiệm vụ cơ bản là giải phóng và phát triển sức sản xuất, xây dựng kinh tế, đồng thời không ngừng tập trung nhiệm vụ phát triển và xây dựng Đảng để cầm quyền chấn hưng đất nước, chú trọng đến lợi ích cơ bản của quần chúng nhân dân, đặt mục tiêu vĩ đại xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Cụ thể, công tác đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng tìm tòi và trả lời cho các vấn đề thực tiễn quan trọng như: Thế nào là chủ nghĩa xã hội, làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội? Xây dựng một Đảng cầm quyền như thế nào, bằng cách nào? Thực hiện phát triển ra sao, làm thế nào để phát triển?... Trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn, đã hình thành một loạt tư tưởng, quan điểm mới, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, hình thành nên hệ thống lí

luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bao gồm các tư tưởng chiến lược quan trọng như lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” và quan niệm phát triển khoa học...; trên cơ sở đó, không ngừng tiến hành đổi mới công tác lí luận của Đảng.

Đổi mới lí luận luôn luôn có mối liên hệ mật thiết với tình hình thực tế của đất nước, gắn liền với sự phát triển của thời đại, với việc nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong xã hội. Hơn 30 năm qua, những thành tựu mà công tác đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được đều bắt nguồn từ thực tế phát triển của đất nước Trung Quốc đương đại. Những thành quả đổi mới về lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập trung thể hiện sâu sắc về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, hình thành nên phương châm chỉ đạo và nguyên tắc giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách có hiệu quả, từ đó đã mở rộng con đường rộng rãi cho việc phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

### **3. Thực tiễn cách mạng của quần chúng nhân dân là nguồn gốc căn bản của đổi mới lí luận**

Nhân dân là động lực thúc đẩy lịch sử tiến bước, là lực lượng căn bản thúc đẩy sức sản xuất phát triển và xã hội tiến bộ toàn diện. Phát triển lí luận cũng phải dựa vào quần chúng nhân dân, không tách khỏi quần chúng nhân dân. Với vai trò là một bộ phận cấu thành quan trọng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, lí luận phải bắt nguồn từ

thực tiễn, rất cần đổi mới thực tiễn, chỉ đạo thực tiễn, được kiểm nghiệm qua thực tiễn, đồng thời cũng làm phong phú và hoàn thiện cho thực tiễn. Thực tiễn sáng tạo của quần chúng nhân dân là nguồn gốc của đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn 30 năm cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên trì quan điểm quần chúng nhân dân là người sáng tạo lịch sử, đi về phía quần chúng nhân dân, tôn trọng địa vị chủ thể và tinh thần sáng tạo của quần chúng nhân dân, liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, luôn luôn tin tưởng quần chúng nhân dân, bám sát quần chúng nhân dân, tập trung dân ý dân trí, lấy con người làm gốc, hấp thu nguồn dinh dưỡng dồi dào, phong phú trong thực tiễn sáng tạo của quần chúng nhân dân, đổi mới lí luận từ các sáng tạo vĩ đại của quần chúng nhân dân, không ngừng mở ra con đường đổi mới lí luận trong thực tiễn vĩ đại của quần chúng nhân dân...

#### **4. Đổi mới lí luận dựa trên thái độ cởi mở, tinh thần mở rộng**

Với tính cách là sự kết tinh các tư tưởng tiên tiến của nhân loại, chủ nghĩa Mác tiếp thu mọi thành quả đặc sắc của quá trình phát triển văn hóa - tư tưởng của nhân loại. Phẩm chất mở, hệ thống mở là đặc trưng chủ yếu để chủ nghĩa Mác, mãi mãi giữ được sức sống tràn trề, đồng thời cũng là điều kiện tất yếu của đổi mới lí luận. Hơn 30 năm qua, tình hình của Trung Quốc và trên thế giới đã có những biến động mạnh mẽ và sâu

sắc, văn minh nhân loại được phát triển với quy mô và tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Sau khi công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc được mở rộng không ngừng và toàn cầu hóa kinh tế phát triển sâu rộng, văn hóa truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc được phát huy sâu rộng, mối quan hệ giao lưu, hợp tác, đối thoại trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, sâu sắc, Trung Quốc ngày càng hội nhập với thế giới, các tư tưởng, các yếu tố văn hóa tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, đồng thời, tổng kết một cách khoa học những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn phát triển của Trung Quốc, tiến hành phân tích đúng đắn đối với các đặc trưng thời đại và tình hình quốc tế.

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn khẳng định, đổi mới lí luận không bao giờ có điểm dừng. Đổi mới là sinh mệnh và linh hồn của lí luận, là ngọn nguồn bất tận để lí luận mãi mãi giữ được sức sống. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc có tương lai phát triển rộng lớn bao la. Mỗi khi sự nghiệp này tiến lên một bước, công tác đổi mới lí luận buộc phải tiến theo một bước. Chỉ khi không dừng bước trên phương diện đổi mới lí luận, sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Hoa mới không dừng bước, sự đổi mới trên các phương diện mới có thể không dừng bước, sự nghiệp của Trung Quốc mới có

thể giữ mãi sức trẻ và hướng tới một tương lai huy hoàng hơn.

Tóm lại, có thể thấy, hơn 30 năm tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho công tác đổi mới lí luận trong tương lai.

*Thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn giữ chủ động cao trong đổi mới lí luận*

Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh được rằng, một chính đảng biết tiến cùng thời đại, ắt sẽ phải là một chính đảng có tính tự giác trong đổi mới lí luận. Ngay từ thời kỳ chiến tranh chống Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhận thức được rằng, muốn phát triển phải không ngừng, phải thường xuyên tiến hành đổi mới lí luận. Trong giai đoạn đầu nắm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng luôn luôn kiên trì đổi mới lí luận và đã đạt được những thành quả quan trọng, trực tiếp đặt nền móng lí luận cho công cuộc cải cách mở cửa. Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn giữ tính tự giác cao trong đổi mới lí luận. Báo cáo chính trị tại Đại hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra rằng: *“Thế giới đang biến đổi, công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của chúng ta đang tiến lên, thực tiễn vĩ đại của quần chúng nhân dân đang phát triển, yêu cầu bức thiết của Đảng Cộng sản Trung Quốc là dùng dũng khí lí luận của chủ nghĩa Mác, tổng kết những kinh nghiệm mới trong thực tiễn, tiếp thu những thành quả có ích của văn minh nhân loại đương đại, không ngừng mở rộng*

*tầm nhìn mới trong lĩnh vực lí luận, đưa ra những khái quát mới”*. Tính tự giác trong đổi mới lí luận đã cung cấp cho công cuộc phát triển lí luận một lực đẩy nội tại mạnh mẽ.

Gắn bó mật thiết với tính tự giác trong đổi mới lí luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng tăng cường học tập lí luận, đặc biệt là học tập lí luận chủ nghĩa Mác để nâng cao năng lực đổi mới lí luận. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã ôn lại kinh nghiệm Mao Trạch Đông, kêu gọi toàn Đảng học tập trở lại trước ngày giải phóng toàn quốc, đề ra trong thời kỳ lịch sử mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành một lần học tập lí luận mới, vấn đề cơ bản là học tập chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, ngoài ra còn phải học tập kinh tế, khoa học kỹ thuật và quản lí. Đặng Tiểu Bình nói: *“Thực hiện bốn hiện đại hóa là một cuộc cách mạng vĩ đại sâu sắc. Trong cuộc cách mạng vĩ đại này, chúng ta tiến lên trong quá trình không ngừng giải quyết các mâu thuẫn mới. Chính vì vậy, các đồng chí trong toàn Đảng cần phải chú trọng học tập”*<sup>1</sup>

Giang Trạch Dân đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc cán bộ lãnh đạo, quản lý học tập lí luận chủ nghĩa Mác, cho rằng *“tố chất lí luận chủ nghĩa Mác là tố chất nòng cốt của cán bộ lãnh đạo”*<sup>2</sup>

Báo cáo chính trị tại Đại hội XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu toàn Đảng: cần dựa vào yêu cầu xây dựng chính đảng theo mô hình học tập, kết hợp mật thiết với công cuộc cải cách

mở cửa và thực tiễn sinh động xây dựng hiện đại hóa, đi sâu học tập chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” và quan niệm phát triển khoa học, nâng cao năng lực vận dụng lý luận khoa học để phân tích và giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước.

Theo thống kê, từ tháng 12-2002 đến tháng 4-2007, các buổi học tập thể được Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức lên tới 41 lần; nội dung học tập trải khắp trên các phương diện như chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, xã hội, trong đó, “thế giới nghiên cứu chủ nghĩa Mác và công trình nghiên cứu, xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc” là một chuyên đề học tập. Học tập lý luận một cách tự giác, lâu dài, có hệ thống, không những nâng cao chủ động trong công tác đổi mới lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn tăng cường năng lực đổi mới lý luận cho Đảng.

*Thứ hai, công tác đổi mới lý luận của Đảng phải kiên trì sự thống nhất giữa kế thừa và phát triển*

Sự kế thừa và phát triển lý luận có mối quan hệ qua lại, biện chứng: không có kế thừa sẽ không có phát triển, không có phát triển sẽ không thể kế thừa một cách thực sự. Nếu đổi mới lý luận của chính đảng chủ nghĩa Mác không kiên trì những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác thì sẽ bị lạc đường; nếu công tác đổi mới lý luận không lấy thực tế khách quan làm căn cứ, không thể phát huy vai trò chỉ đạo vốn có của mình đối

với thực tiễn của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, công tác đổi mới lý luận buộc phải kế thừa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, đồng thời phải tập trung hướng vào thực tế khách quan vận động và biến đổi không ngừng để kế thừa và phát triển, bảo đảm sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và thực tiễn.

Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng các khóa đều nhấn mạnh phải hết sức quý trọng kho tàng tinh thần quý giá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong quá trình phấn đấu lâu dài và tìm tòi gian khổ, cần tiến hành đổi mới trên nền tảng kế thừa này. *Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử kể từ khi lập nước đến nay* do Đặng Tiểu Bình chủ trì khởi thảo đã xác định một cách khoa học hàm nghĩa và hệ thống của tư tưởng Mao Trạch Đông, đặt nền móng lý luận, chính trị vững chắc cho sự kế thừa một cách đúng đắn tư tưởng Mao Trạch Đông. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân đến Hồ Cẩm Đào đều nhiều lần nhấn mạnh, chủ nghĩa Mác là lý luận khoa học đã được thực tiễn chứng minh, đổi mới lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ mới buộc phải kiên trì lấy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác làm tiền đề.

Để lĩnh hội một cách hoàn chỉnh, chính xác nội hàm khoa học cũng như thực chất tinh thần của chủ nghĩa Mác, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn coi trọng triển khai các hoạt động nghiên cứu đối với lý luận chủ nghĩa Mác. Năm 2004, Trung

ương đã thực hiện công trình nghiên cứu và xây dựng lí luận chủ nghĩa Mác, tăng cường thêm một bước hoạt động nghiên cứu đối với các trước tác kinh điển của chủ nghĩa Mác và Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Mục đích chiến lược của việc thực hiện công trình này là thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học để trả lời các câu hỏi: đâu là những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác cần phải kiên trì lâu dài; đâu là những phán đoán lí luận cần phải kết hợp với thực tế mới để trau dồi, phát triển; đâu là những cách lí giải theo kiểu giáo điều đối với chủ nghĩa Mác cần phải xóa bỏ; đâu là những quan điểm sai trái lấy danh nghĩa chủ nghĩa Mác buộc phải làm rõ, thực hiện sự kế thừa khoa học đối với chủ nghĩa Mác trong tình hình mới?

Đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa đến nay đã kiên trì một cách toàn diện thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật; kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; kiên trì lập trường chính trị phục vụ cho lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân; kiên trì lộ trình tư tưởng thực sự cầu thị. *Tóm lại*, đó là sự đổi mới được tiến hành trên cơ sở kế thừa thế giới quan, phương pháp luận, lập trường chính trị, nguyên tắc chính trị của chủ nghĩa Mác.

Thực sự cầu thị là yếu tố xuyên suốt lộ trình tư tưởng của chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lí luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Nó giúp cho công tác đổi mới lí luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc

vừa kiên trì được những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác, vừa lấy nghiên cứu và giải quyết các vấn đề nổi cộm mà công cuộc cải cách mở cửa phải đối mặt làm trọng điểm của công tác đổi mới lí luận, lấy thực tiễn của quần chúng nhân dân làm suối nguồn của công tác đổi mới lí luận, dùng chân lí khoa học để chỉ đạo thực tiễn, đồng thời để chân lí được kiểm nghiệm và phát triển trong thực tiễn. Thực sự cầu thị là tư tưởng chỉ đạo, giúp hệ thống lí luận xã hội chủ nghĩa vừa là sự kế thừa đối với chủ nghĩa Mác, vừa mang đặc trưng thời đại và bản sắc dân tộc rõ nét, là sự phát triển mới của chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc đương đại, khai thác cấp độ mới cho tiến trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Đổi mới lí luận có sự thống nhất giữa kế thừa và phát triển, kiên trì phương hướng chính trị đúng đắn, có nền tảng lí luận và nền tảng thực tiễn vững chắc sẽ tránh được sự hỗn loạn về tư tưởng trong xã hội, bảo vệ sự ổn định, đoàn kết cho xã hội, đảm bảo cho công cuộc cải cách mở cửa và sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc được tiến bước trên con đường đúng đắn.

---

#### CHÚ THÍCH:

<sup>1</sup> Tuyển tập Đặng Tiểu Bình, quyển 2, tr.153, NXB Nhân dân, Bắc Kinh, 1994.

<sup>2</sup> Giang Trạch Dân: *Bàn về chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc*, NXB Văn Hiến Trung ương, Bắc Kinh, 2002.